
 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้   
ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๒๘ พฤศจิกายน พ .ศ.  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องรวยสุข ช้ัน ๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

 

ผู้มาประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้แทนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม – เฟล็กที 
 /ผู้เข้าร่วมประชุม... 

 ๑. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์  รองอธิบดี กรมป่าไม้ ประธาน 
๒. นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ   อนุกรรมการ 
  กระทรวงพาณิชย์  
๓. นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   อนุกรรมการ 
  กระทรวงพาณิชย์  
๔. นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก นิติกรช านาญการ กรมศุลกากร อนุกรรมการ 
๕. นางสาวนาฏศุภางค ์โปษยานนท์ นักการฑูตช านาญการ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ 
๖. นางเมตตา ไม้หนองกอย ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการกฎหมาย  อนุกรรมการ 
  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

๗. นางสาววรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ส านักวิจัยพัฒนาการตัดการป่าไม้ อนุกรรมการ 
  เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ อนุกรรมการ 
๘. นายปวิช เกศววงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  อนุกรรมการ 
  กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๙. นางสาวรุ่งนภา  วัฒนวิเชียร ผู้จัดการสถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร อนุกรรมการ 
  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๑๐. นางปิงซุน หวัง เลขากลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น อนุกรรมการ 
๑๑. นายการุณ ไกรระวี ประธานสมาคมธุรกิจไม้ อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริรัตน์ อมแก้ว เจ้าหน้าที่ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย อนุกรรมการ 
๑๔. นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด อนุกรรมการ 
๑๔. นายนิรุตณ์ บัวพา ผู้ประสานงานด้านป่าไม้ – ที่ดิน อนุกรรมการ 
  ตัวแทนเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีสาน  
๑๕. นางกันตินันท์ ผิวสอาด  ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้        อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางอุทารัตน์ ศุขสุเมฆ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ อนุกรรมการและรองเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๔๒ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานอนุกรรมการฯ 
ให้เป็นประธานในที่ประชุมเนื่องจากอธิบดีติดภารกิจ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลพยายามส่งเสริม
เรื่องการค้าน าเข้าและส่งออกไม้ โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน การค้าไม้ โดยเฉพาะการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไม้หวงห้าม (มาตรา ๗) และนโยบายการปรับขึ้นภาษีที่ดินว่างเปล่า (แบบก้าวหน้า) เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการปลูกต้นไม้ การท าข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป นั้นเป็นส่วนหนึ่งใน
การสนับสนุนการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันก่อเกิดประโยชน์กับประเทศไทยในภายภาค หน้า  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และประเด็นสืบเนื่อง 
(เอกสารแนบ ๒) 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 

/ระเบียบวาระ... 

๑.  นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
๒. 
๓. 
 

นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
๓. นางสาวษชาดา ศรประสม นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
๔. นางสาวนฤมล โอรส นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กองการต่างประเทศ  

   ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕. นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
๖. นางวรรณวิสา  โชคศิร ิ  นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
๗. นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด 
๘. นางสาวปราณรวีร์ วงศ์จ าเริญอัมพร เจ้าหน้าที่ ธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
๙. นายพลากร คูหา เจ้าหน้าที ่บริษัท สยามฟอเรสทรี จ ากัด   

๑๐. นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
๑๑. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กรมป่าไม้ 
๑๒. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 
๑๓. นางสาวสุจิตรา อินทุประภา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 
๑๔. นางสาวอภิญญา บุนนาค เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีและสื่อประชาสัมพันธ์  

  ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 
๑๕. นางสาวญาราภรณ์ ชาญช านิ เจ้าหน้าที่สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ ความเป็นมาและความก้าวหน้าในการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจการบังคับใช้กฎหมาย 
ป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (เอกสารแนบ ๓.๑) 

นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้  น าเสนอความเป็นมาและ 
ความก้าวหน้าอันรวมไปถึงโครงสร้างของคณะกรรมการทั้งในและระหว่างประเทศ งบประมาณสนับสนุน รวมทั้ง  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างประเด็นที่มีการหารือและเห็นชอบในคณะ 
ท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (AHWG) อาทิ การเพ่ิมเติมคณะท างานให้ครอบคลุมตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการพิจารณาขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) ให้เป็นไปตาม EUTR เป็นอย่างน้อย และการ เพ่ิมเติม
ค าอธิบายในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเชิญหน่วยงานที่ขาดหายไปจากห่วงโซ่อุปทาน เช่น กลุ่มเยื่อ
และกระดาษ เพ่ือเข้าหารือเกีย่วกับประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๒ ความก้าวหน้าการจัดทําภาคผนวกที่ ๒ นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (เอกสารแนบ ๓.๒) 

 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ น าเสนอที่มาของภาคผนวกว่า 
หลังจากการเจรจาครั้งที่ ๒ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายไทยได้ให้ค ามั่นกับทางสหภาพยุโรปในการปรับแก้ร่างดังกล่าว
และจัดส่งให้ภายในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากระหว่างนั้นฝ่ายไทยได้มี
การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงได้หมายเหตุในเอกสารว่าจะมีการเพ่ิมเติมและน าเข้ามารับรองในการเจรจาครั้ง
ที่ ๓ โดยมีแผนที่จะต้องปรับปรุงภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพ่ือให้ทันในการน าเข้าที่หารือกับสหภาพยุโรป
ต่อไป 

 นายวิจารณ์ เสนกุล ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์และนิติกรรมสัญญา กรมป่าไม้ น าเสนอความก้าวหน้า 
เกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบอันเชื่อมโยงถึงการปรับแก้นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย (LD) โดย 
เฉพาะประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องมีการเพ่ิมเติมโดยสรุปดังนี้ 

1) การท าไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีแนวทางในการยืนยันความถูกต้องด้วยตนเอง (SD) ซึ่งมีการ
หารือ ในคณะท างานกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการประเมินและการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีแนวทาง
ที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาของกระทรวง คือ การรับรองไม้โดยเจ้าหน้าที่ภายใต้มาตรา ๑๘/๑  

2) การส่งออกไม้ออกนอกราชอาณาจักรภายใต้มาตรา ๑๘/๒ โดยนางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับ
นภา ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเสริมว่า เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากรมการค้า
ต่างประเทศได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกลุ่มเล็กซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน
จากกรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากร เพ่ือพิจารณาทบทวนการยกร่างมาตรการ
น าเข้า-ส่งออกสินค้าไม้ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์  โดยที่ประชุมเห็นควรก าหนดมาตรการ
น าเข้ากับสินค้า 3 กลุ่ม คือ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากไม้ ทั้งชนิดไม้หวงห้าม
และไม่ใช่ไม้หวงห้าม ซึ่งจะก าหนดให้ต้องส าแดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (C/O) หรือ
หลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกต่อศุลกากร  และมีมาตรการห้าม 

/น าเข้าส าหรับ... 
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น าเข้าส าหรับไม้ท่อนเฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม ที่น าเข้ามาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ 
ตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และห้ามน าเข้าไม้แปรรูปเฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้าม
ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส าหรับมาตรการส่งออกยังมิได้มีการพิจารณาเนื่องจากเวลาที่จ ากัด 

3) การแก้ไขกฎหมายมาตรา ๗ ของพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับที่ ๘ เกี่ยวกับไม้บนที่ดิน
กรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาและคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีนี ้   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ ภาคผนวกที่ ๓ เงื่อนไขในการปล่อยสินค้าที่มีใบอนุญาตเฟล็กทีของประเทศไทยเข้าสู่สหภาพยุโรป 
(เอกสารแนบ ๔.๑) 

 นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้สรุปรายละเอียดอย่างย่อ
เกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขและกระบวนการของเจ้าหน้าทีใน
สหภาพยุโรปเมื่อได้รับหนังสือรับรองเฟล็กทีที่ออกจากประเทศไทย ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีเนื้อความเป็นมาตรฐานที่
สหภาพยุโรปใช้กับทุกประเทศท่ีเจรจาเฟล็กที เอกสารดังกล่าวเป็นการร่างโดยฝ่ายสหภาพยุโรปซึ่งฝ่ายไทยร้องขอ
ในการเจรจาครั้งที่ ๒ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๑  

ที่ประชุมพิจารณาเอกสารภาคผนวกที่ ๓ โดยนางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ 
กรมป่าไม ้เสนอให้ปรับแก้หัวเอกสารโดยระบุประเทศไทยให้ชัดเจน 
 นายวิจารณ์ เสนกุล ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กรมป่าไม้ สอบถามเกี่ยวกับ 
ความคลาดเคลื่อน ๑๐ เปอร์เซนต์ที่ระบุอยู่ในเอกสารนั้นเป็นไปตามกฎสากลหรือไม่ โดยนายเมทนี สีมันตร 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด่านป่าไม้ กรมป่าไม้ อธิบายถึงความคลาดเคลื่อนอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยวัด 
จากลูกบาตฟุตเป็นลูกบาตเมตร รวมถึงความผิดพลาดที่อาจขึ้นได้จากองค์ประกอบต่างๆ  
  นายปวิช เกศววงศ์ ผู้แทนจากกองการต่างประเทศส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการร่วม (JIC) กรณีไม่สามารถตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากเห็นว่า ความตกลง EU FLEGT จะเชื่อมโยงไปกับข้อบทการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ความตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนรื้อฟ้ืนการเจรจา และภายใต้ข้อบทดังกล่าวมี
แนวทางในการแก้ไขข้อพิพาท ซึ่งอาจจะต้องพิจารณากลไกภายใต้กรอบความตกลงใดจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศไทยโดยฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ภาคผนวกดังกล่าวเป็นภาคผนวกที่ ๑๐ ที่เราต้องเป็นผู้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน รวมถึงหากเกิดกรณีดังกล่าวจ าเป็นต้องน าเรื่องให้อนุญาโตตุลาการตัดสินต่อไป 

นางวรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ ส านักวิจัยพัฒนาการตัดการป่าไม้  
เศรษฐกิจยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบรับรองตามมาตรฐานสากล FSC ว่ามีกระบวนการ 
คล้ายคลึงหรือซับซ้อนกับหนังสือรับรองเฟล็กทีหรือไม่ โดยนางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจ
การป่าไม้ กรมป่าไม้ ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการและเอกสารที่มิได้เพ่ิมเติมจากกฎระเบียบที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี
คณะท างานอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการเพิ่มเติมองค์ประกอบบางส่วน ที่เป็นไปตามกฎหมาย  

/ของมาตรฐาน… 
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ของมาตรฐานสากลเข้าสู่การยอมรับทางกฎหมายของประเทศ ซึ่งนายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการจากสหกรณ์สวน 
ป่าภาคเอกชน ไดก้ล่าวเสริมว่ากระบวนการ เฟล็กทเีป็นกระบวนการที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการตรวจสอบย้อนกลับ 
และลดความซับซ้อนในการท าตามกฎหมายของเกษตรกรรายย่อยอีกด้วย 

นางวรรณดี ทรัพย์ประเสริฐ มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมในเรื่องของกระบวนการของมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่มีการ 
รับรองความโปร่งใสในการได้รับใบอนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งนางกันตินันท์ ได้ชี้ให้เห็น
ว่าการรับรองมาตรฐานและการรับรองโดยกฎหมายของประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน และการท าข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงของประเทศ มิใช่ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น นอกจากนี้ภายใต้ระบบรับประกัน
ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS) ยังมีข้อก าหนดในการจัดจ้างผู้ตรวจสอบโดยอิสระในการ
ตรวจสอบระบบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอีกด้วย โดยจะมีเรื่องของการน าเรื่องร้องเรียนมาประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลอีกด้วย  

นางสาวศุภางค์ โปษยานนท์ ผู้แทนจากกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เสนอว่าเอกสารที่เกี่ยวกับ
ภาคผนวกท่ี ๑๐ หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการร่วม (JIC) ควรจะน าเข้าหารือกับกรมสนธิสัญญาก่อนจะมีการ
ตกลงกันระหว่างประเทศ ซึ่งนางกันตินันท์ ชี้แจ้งว่าเอกสารดังกล่าวยังมิได้มีการร่างและคาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
หารือเพ่ือร่างเอกสารดังกล่าวในปีหน้า 

มติที่ประชุม รับรองร่างเอกสารเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
(EU) ต่อไป 

๔.๒ ภาคผนวกที่ ๗ คําอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ (เอกสารแนบ ๔.๒) 

นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ น าเสนอเนื้อหาโดยสรุปของ
ภาคผนวกดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ตรวจสอบอิสระ รวมถึงบทบาทหน้าที่และการรายงานผล
การด าเนินงาน ซึ่งผู้พิจารณาจัดจ้างนั้นเอกสารระบุว่าเป็นคณะกรรมการด าเนินงานร่วม (JIC) รวมถึงงบประมาณ
ในการจัดจ้างดังกล่าวก็จะมีการหารือในคณะท างานนี้ด้วย ร่างนี้เป็นการร่างโดยสถาบันป่าไม้ยุโรปตามการร้องขอ
ของฝ่ายไทยและทางสถาบันป่าไม้ยุโรปได้มีการหารือเบื้องต้นในการร่างกับทางสหภาพยุโรปในบางส่วนก่อนส่งให้
ฝ่ายไทย ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นร่างมาตรฐานที่สหภาพยุโรปใช้กับประเทศคู่เจรจาเฟล็กที ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณา
เอกสารภาคผนวกท่ี ๗ และมีข้อซักถาม ดังนี้  

นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ของ   
ผู้ตรวจสอบโดยอิสระนั้นสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ่ืนได้หรือไม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเป็น      
ผู้ตรวจสอบ ฯ ได้หรือไม่นั้น นางกันตินนันท์ ผิวสะอาด ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ชี้แจงว่า 
ผู้ตรวจสอบฯ นั้นจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (LD), การควบคุมการน า
เคลื่อนที่ไม้ (SCC), การตรวจพิสูจน์ (Verification), การออกหนังสือรับรอง (Licensing) 

   นางสาวปันฐลิกา พงศ์ฉบับนภา ผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศ เสนอให้ฝ่ายเลขา ฯ สืบค้นรายงาน การ
ประชุมครั้งก่อนที่มีการหารือเกี่ยวกับหน่วยงานที่อาจจะเข้าข่ายคุณสมบัติดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป 

 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม รับรองร่างเอกสารเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 
(VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
(EU) ต่อไป 

๔.๓ รับรอง VPA Road map ฉบับล่าสุด (เอกสารแนบ ๔.๓) 

ที่ประชุมพิจารณา VPA Road map ซึ่งมีการปรับแก้หลังจาก VC ครั้งที่ ๖ โดยชุดปัจจุบันเป็นชุดที่ ๓ 
การปรับปรุงเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปรับแก้ระยะเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง รวมถึงการเลื่อน 
การเจรจาที่ก าหนดจะจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีหน้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าเจรจาของทั้งสองฝ่าย  

นายปวิชเกศววงศ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นควรที่จะก าหนดช่วงเวลาที่คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการเจรจา
ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด เนื่องจากจะมีความเชื่อมโยงกับการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 

มติที่ประชุม รับรองร่าง VPA Roadmap 

๔.๔ ประเด็นและการนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

ที่ประชุมมีความเห็นให้จัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาร่างเอกสาร
ภาคผนวกดังนี้ 

๑. ระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS)  
๒. การควบคุมการน าเคลื่อนที่ของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (SCC)  
๓. นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (LD) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๖ น. 
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